

สมเด็จพระสันตะปาปาพบกับผู้เข้าเฝ้าทั่วไป: วิทยุ 'เวลาที่พบกับความแข็งแกร่งในความอ่อนแอ'

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงยังคงสอนคำสอนเรื่องคุณค่าของความซื่อสัตย์ต่อการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ และกล่าวว่าผู้สูงอายุควรน้อมรับความอ่อนแอและความไร้หนทางเพื่อติดตามและเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า



สำหรับคำสอนสำหรับผู้เข้าเฝ้าทั่วไปในวันพุธ พระสันตะปาปาทรงเน้นการสนทนาที่พระเยซูทรงสนทนากับเปโตรในช่วงท้ายของพระวรสารจากนักบุญยอห์น (21:15-23) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเน้นย้ำถึงการค่อยๆ สูญเสียกำลังกายตามวัย ซึ่งพระองค์ตรัสว่ามีโอกาส เริ่มต้นในแนวทางใหม่ในการติดตามพระคริสต์

พระองค์ทรงสังเกตว่าความสัมพันธ์ของเปโตรกับพระเยซูเจ้านั้นอ่อนโยน ตรงไปตรงมา เสรี และเปิดเผย แต่ไม่เศร้าโศก: “ความสัมพันธ์ในความจริง”

เคลือบน้ำตาลความจริง

ในการแลกเปลี่ยนกัน พระเยซูเจ้าตรัสถามเปโตรว่าเขารักพระองค์หรือไม่ และเชิญเขาให้ “ดูแลแกะของเรา” กระนั้น พระสันตะปาปาตรัสว่า ทั้งสองได้เถียงกันอย่างที่เคยเป็นมา “เราสามารถรักษาวินัยทางชีวิตของความสัมพันธ์นี้ของพระเยซูกับเหล่าสาวก ตามแบบฉบับของพระองค์ที่เปิดกว้าง ตรงไปตรงมา ตรงๆ จริงแท้อย่างมนุษย์ได้หรือไม่”

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า แนวโน้มของเราคือการ “เคลือบน้ำตาล” ความจริงที่เปิดเผยในพระวรสาร ซึ่งทำให้ตัวเราห่างเหินจากพระเยซู

ข้อสุดท้ายในความอ่อนแอ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่าพระเยซูทรงเตือนเปโตรว่าเมื่อยังเยาว์วัย เขาเป็นเจ้านายของชีวิตตนเอง แต่เมื่อเขาแก่ขึ้นคำยืนยันของเขาก็ “มาพร้อมกับความอ่อนแอ”

นอกจากการพาดพิงถึงความทุกข์ทรมานและการเสียชีวิตของเปโตรแล้ว คำพูดของพระเยซูเจ้ายังเข้าใจได้ว่าเป็นการเชื่อเชิญให้เขาเรียนรู้ที่จะแสดงการเป็นพยานในรูปแบบใหม่ในวัยชราของเขา

“ผู้ติดตามของท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมให้ตัวเองได้รับการสั่งสอนและหล่อหลอมจากความอ่อนแอ ความไร้อำนาจของท่าน การพึ่งพาผู้อื่น แม้แต่ในการแต่งตัว ในการเดิน” พระสันตะปาปาตรัส

พระองค์ทรงเสริมว่าในวัยชรา เราเรียนรู้ที่จะเป็นพยานอย่างสม่ำเสมอ “ในสภาพชีวิตส่วนใหญ่ มอบหมายให้ผู้อื่นดูแล”

“เรามีจิตวิญญาณที่สามารถตีความฤดูกาลได้อย่างแท้จริงหรือไม่ – ตอนนี้อยาวนานและแพร่หลาย – ในช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอของเราที่มอบให้แก่ผู้อื่น แทนที่จะเป็นอำนาจของการปกครองตนเองหรือไม่?”

การพิจารณาคดีและคำให้การ

แน่นอนว่าความชราภาพเป็นช่วงเวลาแห่งการทดลองและการล่อลวง พระสันตะปาปาตรัส โดยสังเกตว่าเปโตรชี้ไปที่ความจริงนี้ในคำถามของเขาที่พระเยซูตรัสถึงสาวกที่อายุน้อยกว่าและเป็นที่รัก: “แล้วเขาล่ะ?”

คำตอบของพระเยซูคือ “ตรงไปตรงมาและหยาบกระด้าง: ‘มันสำคัญอะไรกับท่าน? ท่านตามเรามา’”

พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า ผู้สูงวัยไม่ควรอิจฉาเด็กที่จะอายุยืนกว่าพวกเขา “เกียรติในความสัตย์ซื่อต่อความรักที่ได้สาบานไว้ ความจงรักภักดีต่อความเชื่อที่พวกเขาเชื่อ แม้ในสภาวะที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้ช่วงเวลาแห่งการจากลา ถือเป็นตำแหน่งยกย่องสำหรับคนรุ่นหลังที่จะมาและเป็นการยอมรับอย่างรู้คุณพระเจ้า”

ส่วนที่ดีที่สุดของชีวิต

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงสรุปคำสอนของพระองค์เพื่อให้แน่ใจว่า “การติดตามพระเจ้าอย่างเฉื่อยชาโดยใช้กำลัง” ของผู้สูงอายุในการฟังพระองค์และใคร่ครวญพระองค์—จะกลายเป็น “ส่วนที่ดีที่สุดที่สุดในชีวิตของพวกเขา”



พระสันตะปาปาทรงประณามความรุนแรงในเม็กซิโก แสดงความเสียใจต่อการสังหารเยซูอิต

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงกล่าวถึงผลกระทบอย่างหนักแน่นต่อความรุนแรงในวงกว้างในเม็กซิโกซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากหล่อเลี้ยงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน และทรงแสดงความเสียใจต่อการสังหารนักบวชคณะเยซูอิตสองคนและฆราวาส



“เราขอแสดงความเศร้าโศกและความผิดหวังต่อการสังหารในเม็กซิโกเมื่อวันก่อนของนักบวชสองคน พี่น้องเยซูอิตของเรา และฆราวาส”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวถ้อยคำแห่งความเศร้าโศกและประณามความรุนแรงในวงกว้างในเม็กซิโก ภายหลังจากการสังหารพระสงฆ์คณะเยซูอิตสองคนซึ่งถูกสังหารในโบสถ์แห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา พร้อมกับฆราวาสเมื่อวันจันทร์

คุณพ่อวัย 79 ปี Javier Campos Morales และคุณพ่อวัย 80 ปี Joaquín César Mora Salazar ถูกสังหารภายในโบสถ์ใน Cerocahui ในรัฐ Chihuahua

เห็นได้ชัดว่าพวกเขาถูกฆ่าตายหลังจากชายคนหนึ่งหนีจากแก๊งค์ค้ายาเข้าลี้ภัยในโบสถ์ เจ้าหน้าที่กล่าว แก๊งค์ดังกล่าวได้ไล่ตามและจับเขาได้และฆ่าทั้งสามคน

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประณามการสังหารหลายครั้งที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกและตรัสว่า "เราสนิทสนมกับชุมชนคาทอลิกที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วยความรักและการภาวนา" "ขออย่าอีกครั้งว่าความรุนแรงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา แต่เพิ่มความทุกข์โดยไม่จำเป็น"

แถลงการณ์ของเยซูอิต

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ภายหลังการฆาตกรรม เยซูอิตในเม็กซิโกเรียกร้องความยุติธรรมและการคืนร่างของนักบวช ซึ่งถูกนำออกไปโดยกลุ่มติดอาวุธ

การสังหารไม่ใช่เหตุการณ์แยกออกไป เยซูอิตกล่าว “Sierra Tarahumara เช่นเดียวกับภูมิภาค อื่นๆ ของประเทศ ต้องเผชิญกับความรุนแรงและการถูกทอดทิ้ง”

“ทุกวันชายและหญิงถูกสังหารตามอำเภอใจ เช่นเดียวกับพี่น้องของเรา”

พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะไม่นิ่งเงียบเมื่อเผชิญกับความเป็นจริงที่ทำร้ายสังคม และจะยังคงอยู่ต่อไปและทำงานเพื่อความยุติธรรม การปรองดอง และสันติภาพผ่านงานอภิบาล การศึกษา และงานสังคมสงเคราะห์

คณะเยซูอิตชาวเม็กซิกันสรุปแถลงการณ์โดยแสดงความหวังว่าคำให้การเกี่ยวกับชีวิตคริสตชนของคุณพ่อ คัมโปสและโมราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ชายหญิงต่อไปเพื่ออุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมที่ไม่ได้รับการคุ้มครองมากที่สุด



พระสงฆ์เยซูอิตสองคนที่ถูกฆาตกรรมในเม็กซิโก